



ประกาศ ศูนย์พัฒนาด้านการข้าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด

.....

ด้วย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย ศูนย์พัฒนาด้านการข้าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล จะทำการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด จำนวน ๓๕ รายการ ตามรายละเอียดบัญชีที่แนบ โดยการเสนอราคาด้วย วาจา ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ อาคารอำนวยการ ชั้น ๒ ศูนย์พัฒนาด้านการข้าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้-

๑. ผู้ประสงค์จะเข้าเสนอราคา ให้มาติดต่อขอทราบรายละเอียด และลงชื่อไว้กับทางราชการ ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม - ๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลาราชการ ณ ฝ่ายอำนวยการ ศูนย์พัฒนาด้านการข้าว กองบัญชาการ ตำรวจสันติบาล พร้อมแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ (ติดรูปถ่าย) กรณี เป็นนิติบุคคลต้องแสดงหลักฐานนายทะเบียนหุ้นส่วนจำกัด กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ จึงจะมีสิทธิเข้า เสนอราคา

๒. ผู้เสนอราคาซื้อในการขายทอดตลาดได้ต้องชำระเงินค่าสิ่งของทันทีหรือวางมัดจำไว้เป็นเงินสด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๓๐ ของราคาที่ประมูลสุ้ราคาได้ และต้องชำระเงินที่ค้างให้ครบภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ ทำ การขายทอดตลาดสำเร็จบริบูรณ์จึงจะนำสิ่งของที่ประมูลได้ออกไปจากที่เก็บพัสดุ ถ้าเกินกำหนดดังกล่าวจะถือว่า ผู้ซื้อละเลย ไม่ใช้ราคา และศูนย์พัฒนาด้านการข้าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล มีสิทธิที่จะริบเงินมัดจำที่วางไว้ ได้ทันทีและนำสิ่งของไปดำเนินการขายทอดตลาดใหม่ หากได้เงินไม่คุ้มราคาค่าขายทอดตลาดครั้งเดิม ผู้ซื้อ ซึ่งละเลยไม่ใช้ราคาต้องชำระเงินในส่วนที่ขาดนั้น

๓. ผู้เสนอราคาจะต้องทำการขนย้ายพัสดุที่ซื้อทอดตลาดได้ ภายใน ๗ วัน (เจ็ดวัน) นับจากวันที่ ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากทางราชการ หากไม่ทำการขนย้ายตามกำหนดจะต้องถูกปรับวันละ ๒๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน)

๔. ในการขายทอดตลาดครั้งนี้จะขายรวมกันในคราวเดียวกัน และถือว่าผู้เข้าเสนอราคาได้เห็น ประจักษ์แล้ว ถึงสภาพสิ่งของที่จะขายทอดตลาด ตลอดจนความชำรุดเสียหายด้วย โดยทางราชการจะไม่ รับผิดชอบในกรณีความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น


/๕. ศูนย์พัฒนา...

๕. ศูนย์พัฒนาด้านการข้าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ทรงไว้ซึ่งสิทธิยกเลิกการขายทอดตลาดนี้เสียก็ได้ ถ้าเห็นว่ารราคาสูงสุดที่ผู้ประมูลสู้ราคาเสนอให้นั้นต่ำกว่าราคาที่ ศูนย์พัฒนาด้านการข้าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ประเมินไว้ ในกรณีเช่นนี้ผู้เข้าประมูลสู้ราคาจะเรียกค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น และการขายทอดตลาดในครั้งนี้จะดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๐๘ - ๕๑๗

จึงประกาศให้ผู้มีความประสงค์จะเสนอราคาในการขายทอดตลาดพัสดุดังกล่าวทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ว่าที่ พันตำรวจเอก



(ทรงกลด โลหะศิริ)

ผู้กำกับการฝ่ายปกครองและกิจกรรม
รักษาราชการแทน รองผู้บังคับการ ศูนย์พัฒนาด้านการข้าว
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล